

## THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Minh Hiền  
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

**Tóm tắt:** Thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác Phát triển Đảng viên là sinh viên tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Trong nghiên cứu chúng tôi cũng thực hiện việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết phát triển Đảng viên trong sinh viên tại đây để có cái nhìn tổng quát nhất về công tác này trong giai đoạn 2020-2024 từ đó có thể đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên.

**Từ khóa:** Phát triển Đảng viên; Sinh viên; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

## THE REALITY OF PARTY MEMBER DEVELOPMENT AMONG STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY BRANCH IN LAO CAI PROVINCE

Tran Thi Thuy Nga, Nguyen Minh Hien  
Thai Nguyen University Branch in Lao Cai Province

**Abstract:** Through the use of document research methods, we have conducted a synthesis and assessment of the current situation of Party member development among students at Thai Nguyen University Branch in Lao Cai Province. In our research, we also evaluate the implementation of the Resolution on Party member development among students here to have the most comprehensive view of this work in the 2020-2024 period, from which we can propose measures to promote the development of Party members among students.

**Keywords:** Party member development; Students; Thai Nguyen University Branch in Lao Cai Province

Nhận bài: 07/02/2025

Phản biện: 22/02/2025

Duyệt đăng: 26/02/2025

### I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chỉ thị số 51- CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã chỉ rõ: “Kết nạp Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”. Bên cạnh đó, Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu “phần đầu đạt tỉ lệ ít nhất 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”. Công tác phát triển Đảng viên nói chung và công tác phát triển Đảng trong sinh viên (SV) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ Đảng viên trẻ, có trình độ cao, phẩm chất chính trị, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận cho hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thông qua việc thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH -HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, có vai trò và vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. Việc thực hiện tốt đổi mới giáo dục nâng cao năng lực của giáo viên, học sinh SV cũng góp phần nâng cao tỉ lệ vào Đảng của học sinh SV trong cả nước.

Với sứ mạng “đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc và cả nước”, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, Đảng uỷ Ban Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, tạo điều kiện để SV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có ý thức chính trị, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ, yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng viên trong SV tại Phân hiệu vẫn còn nhiều khó khăn và bộc lộ những hạn chế: số lượng Đảng viên mới là SV kết nạp từ khi Phân hiệu thành lập đến nay còn ít, một bộ phận SV chỉ tập trung học tập và đi làm thêm, ngại phấn đấu trở thành Đảng viên.

Bài nghiên cứu “*Nghiên cứu thực trạng công tác phát triển Đảng trong SV tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai*” góp phần có cái nhìn tổng quát về công tác phát triển Đảng viên trong SV tại đây và góp phần nâng cao công tác phát triển Đảng trong SV tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

## II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

### 2.1. Quan điểm của Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Trong giai đoạn 2020-2024, Đảng bộ Phân hiệu đã ban hành Nghị Quyết số 02-NQ/ĐU ngày 09/01/2023 về việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên, giai đoạn 2023-2025.

#### \* Về Quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu

Quan điểm của Đảng bộ Phân hiệu về Phát triển Đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng. Phát hiện những quần chúng, đoàn viên, SV ưu tú, tích cực giới thiệu cho tổ chức Đảng để bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên trẻ. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn; năng động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Mục tiêu của việc đẩy mạnh phát triển Đảng trong SV là tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác phát triển Đảng viên, đặc biệt là phát triển Đảng trong SV. Thực hiện sâu sát đời sống

quần chúng, đặc biệt là SV, nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng, SV trong Phân hiệu.

Chỉ tiêu Đảng bộ Phân hiệu phấn đấu mỗi năm cử 25 - 30 SV đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2023: Kết nạp được ít nhất 09 SV vào Đảng; Năm 2024: Kết nạp được ít nhất 15 SV vào Đảng; Năm 2025: Kết nạp được ít nhất 25 SV vào Đảng.

#### \* Về nhiệm vụ, giải pháp

Trong Nghị Quyết NQ/ĐU ngày 09/01/2023 về việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong SV, giai đoạn 2023-2025 đã chỉ ra rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với từng nhóm đối tượng cụ thể bao gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu; Chi ủy các chi bộ; Đối với Đoàn Thanh niên, Hội SV Việt Nam Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai .

### 2.2. Thực trạng công tác phát triển Đảng trong SV tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Qua nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin từ các báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Phân hiệu qua các năm trong giai đoạn 2020-2024, cho thấy công tác phát triển Đảng viên trong SV của Đảng bộ Phân hiệu đang tốt lên theo từng năm, đặc biệt là sau khi Đảng bộ Phân hiệu ban hành Nghị quyết phát triển Đảng trong SV vào đầu năm 2023, điều này cho thấy Đảng bộ Phân hiệu đã có những biện pháp rõ ràng, định hướng tốt theo quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện nguồn phát triển Đảng đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện khá chặt chẽ. Do đó, số lượng SV có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng viên ngày càng tăng.

Bảng 2.1. Bảng số lượng cử quần chúng ưu tú là SV tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng của Đảng bộ Phân hiệu giai đoạn 2020-2024

Năm	Số lượng
Năm 2020	04
Năm 2021	12
Năm 2022	15
Năm 2023	32
Năm 2024	23
<b>Tổng</b>	<b>86</b>

(Nguồn: Các báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Phân hiệu giai đoạn 2020-2024)

Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy việc quần chúng ưu tú là SV được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng có xu hướng tăng lên theo

từng năm, điều này sẽ tạo điều kiện cho các bạn SV của Phân hiệu được học tập về Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho các em có thêm hiểu biết

cũng như ngày càng yêu Đảng, yêu đất nước hơn, phấn đấu tốt hơn để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong giai đoạn này tuy số lượng quần chúng ưu tú là sinh viên được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng là 86 SV, một con số tương đối ít, tuy nhiên giai đoạn này số lượng SV toàn Phân hiệu rơi vào khoảng 1900 SV (chưa tính SV nhập học năm học 2024-2025), tỉ lệ chiếm khoảng 4,2% SV toàn Phân hiệu.

Việc số lượng các em SV là quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng của Đảng bộ Phân hiệu giai đoạn 2020-2024 tăng theo từng năm cũng sẽ góp phần đẩy mạnh số lượng SV được kết nạp Đảng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Số lượng SV ưu tú của Phân hiệu được kết nạp Đảng khi còn là SV được thể hiện ở bảng số liệu dưới đây:

Bảng 2.2. Bảng số lượng SV ưu tú của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai được kết nạp Đảng trong giai đoạn 2020-2024

Năm	Số lượng
Năm 2020	01
Năm 2021	01
Năm 2022	0
Năm 2023	05
Năm 2024	14
<b>Tổng</b>	<b>20</b>

(Nguồn: Các báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Phân hiệu giai đoạn 2020-2024)

Qua bảng số liệu trên cho thấy, trong giai đoạn 2020-2022 trước khi Đảng bộ Phân hiệu ban hành Nghị quyết về phát triển Đảng trong SV chỉ có 02 SV được kết nạp Đảng, điều này cho thấy trong giai đoạn 2020-2022 việc phát triển Đảng trong SV đang gặp phải khó khăn và cần có biện pháp thay đổi, nhận thức được điều đó Đảng bộ Phân hiệu đã có biện pháp thay đổi là ban hành nghị quyết phát triển Đảng trong SV, việc này đã làm công tác phát triển Đảng trong SV có một bước phát triển lớn, ngay trong năm 2023, số lượng Đảng viên được kết nạp là SV là 5, tăng 2,5 lần so với giai đoạn trước, đến năm 2024 số lượng SV được kết nạp Đảng là 14 SV, tăng 2,8 lần so với năm 2023. Kết quả này cho thấy Đảng bộ Phân hiệu đã đạt được những thành tựu nhất định từ sau khi Nghị quyết phát triển Đảng trong SV được ban hành, tạo điều kiện để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong SV những năm tiếp theo. Công tác phát triển Đảng trong SV của Phân hiệu trong những năm qua đạt những kết quả nêu trên, đó là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường về công tác tổ chức phát triển Đảng; công tác tạo nguồn thông qua việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ

Chí Minh trường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho đối tượng là SV trong việc phát triển Đảng và thực hiện tốt quy trình xem xét kết nạp.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, mặc dù công tác phát triển Đảng viên trong SV tại Phân hiệu đã tốt lên theo từng năm nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế cần cải thiện, đầu tiên có thể thấy số lượng SV được kết nạp Đảng trong giai đoạn 2020-2024 là 21 SV, không tương xứng với số lượng SV của Phân hiệu, số lượng SV của Phân hiệu hiện nay là 2576 SV, nếu xét theo tỉ lệ kết nạp Đảng của SV thì tỉ lệ này chỉ chiếm 0,81%, đây là một tỉ lệ khá thấp và cần cải thiện trong thời gian tới.

So sánh kết quả phát triển Đảng trong SV của Đảng bộ Phân hiệu giai đoạn 2020-2024 với kết quả nghiên cứu về công tác phát triển Đảng trong SV của trường Đại học Cần Thơ, trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy, tỉ lệ SV được kết nạp Đảng trên tổng số SV của trường tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai là 0,81% trong khi đó tại Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ thì tỉ lệ này chỉ dưới 0,5%, điều này

có thể thấy công tác phát triển Đảng trong SV tại một số trường Cao đẳng, Đại học đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cần cải thiện và nâng cao công tác này.

### III. KẾT LUẬN

Công tác phát triển Đảng trong SV của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2020-2024 đã có nhiều bước chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm của Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, thông

qua việc ban hành và thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/ĐU ngày 09/01/2023 về việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong SV, giai đoạn 2023-2025, tuy nhiên tỉ lệ kết nạp Đảng viên mới là SV tại Phân hiệu vẫn còn thấp chỉ chiếm 0,81% SV toàn Phân hiệu, điều này đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cần có những biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong SV tại đây.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2013), *Nghị quyết số 25-NQ/TW*, Hà Nội.
2. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (2020), *Báo cáo số: 26-BC/ĐU về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021*, Lào Cai.
3. Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (2023), *Nghị quyết số 02-NQ-ĐU ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên, giai đoạn 2023-2025*, Lào Cai.
4. Trần Thị Thúy Nga (2024), Kết quả nghiên cứu của đề tài “*Nghiên cứu thực trạng công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai*”, Lào Cai.
5. Nguyễn Văn Pha, Trần Trương Gia Bảo (2024), “*Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ hiện nay*”, TNU Journal of Science and Technology, số 229(03), tr267-273.